

# มหาวิทยาลัย



ปีที่ 40 ฉบับที่ 127 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

## ม.ราชภัฏนครฯ คว่ำรางวัลชนะเลิศ ประกวดพวงมาลา “วันวีรไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันวีรไทย” ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง หาดนครศรีธรรมราช เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมารศ.วิชิต สุวรรณโนภาส และคุณกมล บุญเมือง ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันวีรไทย” ครบปีที่ 70 ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ ผู้ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติให้รอดพ้นจากการถูกรุกราน โดยวิริยอุตสาหะของอริราชศัตรู ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 โดยมีพลโทอุดมชัย ธรรมสาโรชน์ แม่ทัพภาค ที่ 4 เป็นประธานในพิธี มีบรรดาเหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นิสิตนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมในพิธีคับคั่ง ในการนี้ได้มีการประกวดพวงมาลาใน 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด ซึ่งผลการประกวดพวงมาลามิดังนี้

### ประเภทสวยงาม

ชนะเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโยธินบำรุง	เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช	เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่

### ประเภทความคิด

ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา	เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่
รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่

โดยเฉพาะการจัดการความรู้กับชุมชน นอกจากนี้ วิทยากรยังเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการไปกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของ “มหาวิทยาลัย” มีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ คำว่า “Community Learning” คือ การลงไปทำวิจัย หรือให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การทำงานกับชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และอยู่ได้ ทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ขององค์กรที่เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” เพราะหากทำได้จริง ก็จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ในประเด็นการทำหน้าที่เป็น “อาจารย์” วิทยากรได้ให้แนวคิดไว้อย่างน่าสนใจและน่าปฏิบัติ ตามว่า สิ่งสำคัญของการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น จะต้องใช้หลักการ “Teach Less Learn More” ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าของหลักการที่ว่านี้ นั่นคือ ให้สอนแบบ Learning by Doing คือ สอนให้



ได้อะไรจากเวทีวิจัย ที่ มรภ.สุราษฎร์?

เมธาวิ แก้วสนิท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 "การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Area-Based-Research-for-Community-Development)" โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการจัดครั้งที่ 7 แล้ว แต่นับเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม

ครั้งนี้ เพื่อเตรียมการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการทำวิจัย และนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ ผู้เขียนจึงเห็นเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่ใกล้ชิดตัว และน่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็น "การวิจัยเชิงพื้นที่" ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้เขียนคิดใหญ่ ต้องการจะทำงานวิจัยที่มีผลกระทบระดับอาเซียน แต่อาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยระดับปริญญาเอกชาวมาเลเซียของผู้เขียน กลับเสนอแนะว่า "เหตุใดคุณไม่เลือกทำวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพและต่อองค์กรของคุณมากกว่าการทำเรื่องที่ต้องเรียนรู้ใหม่และกว้างมาก" ทำให้ผู้เขียนได้มุมมองการทำวิจัยใหม่ นั่นคือ ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำหัวข้อการวิจัยที่กว้างมาก แต่น่าจะมองให้แคบลง และคำนึงถึงการใช่ประโยชน์เป็นสำคัญ

เช่นเดียวกัน กับการได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมวิชาการระดับชาติที่ มรภ.สุราษฎร์ฯ ในครั้งนี้ ซึ่ง

### แนะนำอาจารย์ใหม่



ชื่อ นางสาวมนทิรา สังข์ทอง ชื่อเล่น จีบ  
 สังกัด คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป  
 ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ประวัติการทำงาน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ  
 ผู้จัดการบริษัท โปรเจก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้จัดการ หจก. ทิพย์ชลธร



ที่ปรึกษา  
 บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ

หลังจากได้ร่ำเรียนกันมาสองเดือนกว่า ก็ถึงเวลาออกงานแล้ว สำหรับกิจกรรมลีลาศ ของหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดกิจกรรมลีลาศ ภายใต้ชื่องาน “ราตรีฟ้าขาว ชาวสาธารณสุขศาสตร์” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย แต่ก่อนถึงวันงานจะมีการซ้อมแบบมาราธอนกัน หนึ่งวัน 24 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ใต้อาคาร 30 ที่เดิม จึงขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจมาร่วมฝึกซ้อม หากชวนคู่ที่จะพาออกงานมาด้วยยิ่งดี โครงการฝึกสอนเต้นลีลาศครั้งนี้ อาจารย์ชญา นิษฐ์ ธรรมธิฐาน ชมใหญ่ว่า นักศึกษาพัฒนาฝีมือได้เร็วมาก อย่างนี้เข้าทำนองที่ว่า “ศิษย์ดีเพราะครูดี” ไซ้มีัยค๊ะ “ครูเหลียว” และ “ครูเอื้อย”

นักศึกษาครูศาสตร์สร้างชื่ออีกแล้ว จากการแข่งขัน speech contest ณ มรภ.ภูเก็ต โดยมีจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 11 คน ผลการแข่งขัน นายวิรัชศักดิ์ ทวีเมือง หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ได้ลำดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และนายมนตรี แก้วเชิด ได้ลำดับที่ 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร โดยมีอาจารย์เย็นฤดี หนูเพชร ควบคุมนักศึกษาไปประกวดครั้งนี้

นี่ก็ประสบความสำเร็จอีกแล้ว การประกวดพวงมาลาวันวิโรไทย ประจำปี 2554 อันเป็นปีที่ 70 ของ สงครามไทย – ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ) พวงมาลาของมหาวิทยาลัยได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม ฝีมือการออกแบบของคุณกมล บุญเมือง โดยมีรศ.วิจิต สุวรรณโนภาส ขึ้นรับรางวัลจากแม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ส่วนกิจกรรมเทศน์มหาชาติก็ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้เช่นกัน ศูนย์วัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทั้งคณะครุศาสตร์ ได้ปัจจัยประกอบ กัณเทศน์ จำนวนเงิน 1,665 บาท สำนักวิทยบริการ ได้ปัจจัย 1,465 บาท เงินทั้งสิ้น 53,966 บาท ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ได้กระทำร่วมกันในทั้งนี้

